

Số: 1869 /SKHĐT-ĐKKD

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 7 năm 2022

V/v trình dự thảo Chương trình
hành động và Tổ biên tập xây dựng
Chương trình hành động của Ban
chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện
Nghị quyết số 20-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại Công văn số 1969/VPUBND-KT ngày 05 tháng 7 năm 2022, của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1835-CV/VPTU ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng các dự thảo văn bản và đề nghị các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có ý kiến đóng góp⁽¹⁾.

Các văn bản dự thảo gồm có:

1. Dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh về dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

2. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

3. Dự thảo Quyết định của Tỉnh ủy về thành lập Tổ Biên tập xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

¹ Theo Công văn số 1828 /SKHĐT-ĐKKD ngày 07/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

1. Đến thời điểm tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản góp ý của 09 sở, ngành Tỉnh và 04 huyện. Trong đó có 10 ý kiến góp ý đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào nội dung dự thảo và 09 ý kiến thống nhất nội dung dự thảo.

Đối với các ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến tiếp thu, giải trình để hoàn chỉnh các nội dung dự thảo.

(chi tiết Phụ lục – gửi đính kèm)

2. Về nội dung tiếp thu ý kiến của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh ý kiến đề nghị xem xét bổ sung vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI nội dung về “*mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2045*” như trong Nghị quyết số 20-NQ/TW đã xây dựng.

Hiện nay, theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Tỉnh có đề ra mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2030.

Riêng đối với mục tiêu cụ thể đến năm 2045 hiện chưa có cơ sở dữ liệu để đưa vào dự thảo.

Nhằm thực hiện mục tiêu yêu cầu của Trung ương tại Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW⁽²⁾; trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bổ sung “*các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2045*” vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI.

3. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp, đề xuất của các Đơn vị phối hợp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành các dự thảo để tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy.

(Dự thảo Tờ trình, Chương trình hành động, Quyết định - gửi đính kèm)

Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLĐ Sở;
- Lưu VT, ĐKKD.

GIÁM ĐỐC

Trương Hòa Châu

² Hiện nay theo Công văn số 4517/BKHĐT-HTX ngày 04/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

